

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2022**

1. Vun đắp và phát huy khát vọng cống hiến của nhà giáo trẻ Việt Nam

Đây là chủ đề buổi tọa đàm do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp vào chiều ngày 11/11. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình Tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương lần thứ III, năm 2022.

Tại buổi tọa đàm, đại biểu được nghe các nhà giáo trẻ tiêu biểu đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước chia sẻ các nội dung về: Phát huy vai trò của thầy cô giáo tham gia công tác giáo dục đạo đức, lối sống và bản lĩnh học sinh, sinh viên trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và trên không gian mạng; ứng dụng hiệu quả tri thức, tinh thần tiên phong của giáo viên, giảng viên trong các hoạt động tình nguyện; phát huy vai trò của thầy cô giáo trong việc hỗ trợ học sinh, sinh viên sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp; xây dựng, phát huy khát vọng cống hiến trong thanh niên và giáo viên; công tác vận động học sinh miền núi, dân tộc thiểu số, học sinh khó khăn ra lớp; vận động và phát huy các nguồn lực xã hội cùng chung tay trong công tác giáo dục v.v.. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

2. Ký kết hợp tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ

Trong 02 ngày 11 và 12/11, Ban Chuyên trách về tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ đã có chuyến công tác và ký kết hợp tác với 02 tỉnh PrayVeng và PuaSat, Vương quốc Campuchia.

Hai bên đã trao đổi, thống nhất biên bản hợp tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ mùa khô 2022 - 2023 với sự hỗ trợ của chính quyền và người dân Campuchia.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện của chính quyền, người dân Campuchia, đặc biệt là 02 tỉnh PrayVeng và PuaSat, giúp các đội công tác của tỉnh được thực hiện nhiệm vụ, cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ kịp thời giúp rút ngắn thời gian tìm kiếm. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng viên, nhắc nhở đội công tác làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, giúp đỡ người dân và trẻ em tại khu vực đóng quân, giúp thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, bền vững giữa Đồng Tháp với PrayVeng và PuaSat. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Sa Đéc ra mắt Điểm hẹn doanh – dân phường Tân Quy Đông

Ủy ban nhân dân phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc vừa tổ chức ra mắt Điểm hẹn doanh - dân (Không gian đại đoàn kết) trong khuôn viên Ủy ban nhân dân phường. Đây là mô hình cà phê điểm hẹn giữa lãnh đạo địa phương cấp xã với tổ chức và công dân.

Định kỳ hàng tuần, vào sáng thứ hai và thứ năm từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Quy Đông sẽ trực tiếp gặp gỡ các doanh nghiệp, cá nhân tại không gian Điểm hẹn doanh – dân để trao đổi, tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện thủ tục hành chính và chủ động giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương một cách nhanh chóng, đồng thời chuyển đến Ủy ban

nhân dân thành phố giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền nhằm tạo sự gắn bó mật thiết, gần gũi giữa chính quyền với người dân. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Thí điểm thanh toán không dùng tiền mặt tại một số tuyến phố

Ngày 11/11, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố: Cao Lãnh, Sa Đéc, Hồng Ngự tổ chức thí điểm (12 tháng) thanh toán không dùng tiền mặt tại một số tuyến phố trên địa bàn thành phố: Cao Lãnh, Sa Đéc, Hồng Ngự.

Việc làm này nhằm mục đích thúc đẩy chuyển đổi số, tạo môi trường thanh toán lành mạnh, an toàn để người dân trên địa bàn tỉnh được trải nghiệm những hình thức thanh toán hiện đại, tiếp cận nhanh các ứng dụng, tiện ích trong thanh toán không dùng tiền mặt. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

5. Tháp có 04 sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022

Trong tổng số 172 doanh nghiệp đã được vinh danh trong Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có 02 doanh nghiệp đó là Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi và Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi có 03 sản phẩm được vinh danh lần này gồm: Bánh tráng Bích Chi, Bánh phở khô Vina Phở, Bánh phồng tôm Bích Chi.

Thương hiệu sản phẩm chế biến sẵn Happy Food của Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu cũng được chứng nhận là sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

6. Kế hoạch tuyển sinh lớp 10, lớp 10 chuyên năm học 2023 – 2024

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tuyển sinh lớp 10, lớp 10 chuyên năm học 2023 – 2024 trên địa bàn tỉnh.

Đối với tuyển sinh lớp 10 chuyên sẽ tổ chức thi từ ngày 08 - 10/6/2023. Học sinh sẽ thi 03 môn cơ sở (còn gọi là môn không chuyên gồm: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) và 01 hoặc 2 môn chuyên. Học sinh có thể dự thi 01 hoặc 02 môn chuyên (nếu có nguyện vọng) như các năm học qua. Môn chuyên được chia thành 03 nhóm môn để tổ chức thi, học sinh chọn 02 môn chuyên theo 03 nhóm để thi theo từng buổi thi khác nhau, gồm: Toán, Tin học, Ngữ văn; Vật lí, Lịch sử, Sinh học; Hóa học, Địa lí, Tiếng Anh.

Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Quang Diêu và Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Đình Chiểu tuyển vào lớp 10 các lớp chuyên Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí và Tiếng Anh. Đối với lớp chuyên Toán và Tiếng Anh tuyển sinh không quá 02 lớp/trường chuyên. Các môn còn lại tuyển 01 lớp/trường chuyên và mỗi lớp chuyên tuyển không quá 35 học sinh/lớp. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
TĂNG VĂN KHƯƠNG**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949